

ทรูโฟร์ยูทุ่มอีก 650 ล้านเอาใจคอหนัง กวาดสุดยอด หนังดีหนังดังจากสตูดิโอยักษ์ใหญ่ทั่วโลก



ทรูโฟร์ยูทุ่มอีก 650 ล้านเอาใจคอหนัง กวาดสุดยอดหนังดีหนังดังจากสตูดิโอยักษ์ใหญ่ทั่วโลก เสริมความบันเทิงระดับพรีเมียม เต็มอิมกับหนังฮิตติดอันดับบ็อกซ์ออฟฟิศมากที่สุดในพีวี

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ดิจิตอลพีวี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กีฬาสด บันเทิงดี ช่อง 24 ทรูโฟร์ยู” เดินหน้าลุยศึกทีวีดิจิตอลอีกระลอก ประกาศอัดงบ 650 ล้านบาทกวาดซื้อลิขสิทธิ์หนังดีหนังดังจากสตูดิโอยักษ์ใหญ่ทั่วโลก จัดทัพหนังคุณภาพให้คอหนังซมกันอย่างจุใจตลอดทั้งวัน ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำด้านความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส โดยถือเป็นพีวีทีวีเพียงช่องเดียวที่มีหนังดังระดับพรีเมียมมากที่สุด นอกจากนี้ยังคัดเอาหนังดังที่ติดอันดับบ็อกซ์ออฟฟิศทั้งในไทย สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลกร่วมขบวนเสริมความบันเทิงล้นจอ เรียกได้ว่าเป็นช่องพีวีทีวีที่มีหนังติดอันดับบ็อกซ์ออฟฟิศมากที่สุดในเวลานี้ หวังกระซอกเรตติ้งให้ช่อง 24 True4U (ทรูโฟร์ยู) ติดอันดับ 1 ใน 3 ช่องทีวีดิจิทัลยอดนิยมของไทย

นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชัน จำกัด ปีนี้นอกจากทรูโฟร์ยูจะทุ่มงบมหาศาลในส่วนของกีฬาดีและซีรีส์เด่นแล้ว ยังมีในส่วนของภาพยนตร์และซีรีส์ที่เราทุ่มเงินลงทุนสูงถึง 650 ล้านบาทเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมความบันเทิงระดับพรีเมียมให้แก่ผู้ชม โดยเราได้เจรจาขอซื้อลิขสิทธิ์หนังดีหนังดังจากค่ายหนังยักษ์ใหญ่จากทั่วโลก อาทิ Fox, Sony Picture, Warner, MGM, Disney, Columbia ฯลฯ เรียกได้ว่าหนังเรื่องไหนที่อยู่ในกระแส เราจะหามาเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิมโดยไม่ต้องรอนานเลย ทั้งนี้ จากการสำรวจล่าสุดพบว่ารายการภาพยนตร์ของช่องทรูโฟร์ยูมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 3 ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของเราในการนำเสนอหนังดีมีคุณภาพให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินกันอย่างเต็มอรรถรสมาอย่างต่อเนื่อง 7 วัน กับ 4 ช่วงเวลาหนังดังจากช่องทรูโฟร์ยู ได้แก่ Movie World ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. Family Movie Time ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น. Movie Hits ออกอากาศทุกวันออกอากาศทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 21.15 น. และ Midnight Movies ออกอากาศทุกวันเสาร์ – อาทิตย์เวลา 23.15 น.

นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมเอาใจคอหนังที่เป็นแฟนรายการของช่องทรูโฟร์ยู ซึ่งเราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอด กับช่วงเวลามูฟวี่พีวีว และนำหนังใหม่ที่เข้าฉายประจำสัปดาห์ให้อัพเดทหนังดังชนโรงก่อนใคร และเสริมด้วยกิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านได้ร่วมชมภาพยนตร์ใหม่ในโรงก่อนใคร โดยมีพันธมิตรจากค่ายภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่อย่าง บริษัท ฟ็อกซ์วอร์เนอร์ ประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุน

กิจกรรม ซึ่งถือเป็นของขวัญที่เรามอบให้กับผู้ชมที่บ้านที่เป็นแฟนหนังในช่องทางยูทูปริยูมาอย่างเหนียวแน่น

“จากทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้เรามั่นใจว่าภาพยนตร์ในช่องทางยูทูปริยูจะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ผู้ชมจะได้รับความบันเทิงเต็มอัตราส ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมทุกเพศทุกวัย และส่งผลให้เรตติ้งของช่องทางยูทูปริยูสามารถขยับขึ้นมาติดอันดับ 1 ใน 3 ช่องที่วีดิทัศน์ยอดเยี่ยมตลอดกาลของประเทศไทยภายในปีนี้อย่างแน่นอน” นางเนตรชนก กล่าวทิ้งท้าย